



สรุปข่าว สร.


ประจำวันที่

15 กรกฎาคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>นโยบาย</p> <p>โครงการเฉลิมพระเกียรติ</p> <p>โครงการพathomไปหาปชช.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, hfocus, thailandplus, thansettakij)</p> <p>- นายกองตรี ดร.ธนภุต จิตรอารีรัตน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เปิดโครงการพathomไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดย สร. ร่วมกับ ปศพ.10 กทม. เครือข่ายภาคเอกชนและจิตอาสา จัดโครงการพathomไปหาประชาชนฯ บริการ 10 คลินิกเฉพาะทาง ดูแลชาว กทม. เขตพระโขนง เขตบางนา และเขตประเวศ ประมาณ 420 ราย เพื่อให้ประชาชนพื้นที่ที่มีการอาศัยอยู่นาน มีโอกาสเข้าถึงบริการทางการแพทย์เฉพาะทางได้มากขึ้น เน้นการจัดคลินิกเฉพาะทางที่สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพของประชาชนในเขตพระโขนงและพื้นที่ใกล้เคียง</p> <p>การดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ รพร.สระแก้ว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ผจก., สยามรัฐ, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, fm91bkk, hfocus, sondhitalk, mcot)</p> <p>- นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พร้อมนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.สธ. และคณะผู้บริหาร ติดตามดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ที่ รพร.สระแก้ว มีการพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ โดยจัดตั้งคลินิกหออกรับ Smart PCC นำเทคโนโลยีดิจิทัล และ AI มาอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ พร้อมตั้ง “สถานีสุขภาพ” ในชุมชน 340 แห่ง ช่วยให้ประชาชนได้เข้าถึงระบบบริการสุขภาพเบื้องต้นสะดวกรวดเร็วกว่าขึ้น</p>	
<p>30 บาท รักษาทุกที่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (มติชน, ประชาไท, ฐานเศรษฐกิจ, กท.ธุรกิจ, thecoverage, hfocus)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.สธ. ในฐานะประธานบอร์ด สปสช. เผยว่า ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานนโยบาย 30 บาท รักษาทุกที่ ทั้ง 3 เฟส ในพื้นที่นำร่องรวม 45 จังหวัด พบประชาชนเข้าถึงบริการได้ง่ายขึ้น เพิ่มความสะดวก เพิ่มการเข้าถึงบริการ สามารถลดรายจ่ายได้ ที่สำคัญพบว่า ไม่ทำให้ รพ.ขนาดใหญ่มีความแออัดเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังมีผลลัพธ์เชิงบวกด้านอื่น ๆ ต่อระบบสุขภาพด้วย</p> <p>- นพ.เจด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า แม้จะมีผลการดำเนินโครงการฯ เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น แต่ยังคงพัฒนาต่อเนื่องใน 4 ประเด็น คือ 1.การจัดระบบส่งต่อแบบเป็นเครือข่าย โดยเฉพาะจาก รพ. รพ.สต. กับหน่วยนวัตกรรมและหน่วยนวัตกรรมด้วยตนเอง 2.บริการบางส่วนมีลักษณะเรื้อรัง ควรมีผู้ประสานงานเพื่อให้เกิดการได้รับการดูแลที่ดีอย่างต่อเนื่อง 3.ยังมีความท้าทายเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพ และ 4.การพัฒนาไกลกลาง เช่น สปสช. สรพ. สธ. สภาวิชาชีพ ในการสร้างระบบควบคุมกำกับ เพิ่มกลไกอภิบาลในระดับเขต ระดับจังหวัด เพื่อการกำกับดูแลคุณภาพการให้บริการเพิ่มเติม</p>	
<p>แก้ปัญหายาเสพติด</p> <p>กัญชา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไทยโพสต์)</p> <p>- ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา อดีตหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ รพ.จุฬาลงกรณ์ โพสต์เชิญสื่อมวลชนและปชช.ผู้สนใจ ทำข่าวการยื่นหนังสือถึง รว.สธ.ได้แก่ 1.ยื่นข้อเสนอใหม่ประกาศ สธ.ฉบับปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ให้กัญชาเป็นยาเสพติดแบบมีเงื่อนไข โดยขอให้ทบทวนฉบับคกก.ควบคุมยาเสพติด 2. ยื่นหนังสือสอบถามรายงานการประชุมและการวิจัยอันเป็นสาเหตุของการถอดห้าทะเลายใจออกจากเวชปฏิบัติโรคโควิด-19 แต่ยังคงฟาว์ทิวาเวียร์อยู่ และแถลงข่าวเสนอทางออก</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>โดยศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุธา, น.ส.รสนา โตสิตระกูล, อ.ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ในวันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00น. น. หน้าอาคาร สป.สธ.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก.</p> <p>- นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ม.รังสิต โพสต์ข้อความขอปรับแก้เนื้อหาข้อเสนอใหม่ ร่างประกาศศธ. ที่เสนอโดย อ.ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ และได้นำส่งหนังสือถึงรมว.สธ. และ เลขาธิการ อย. เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ซึ่งมีข้อความผิดพลาดคลาดเคลื่อน จึงขอแจ้งเพื่อทำการแก้ไข ดังนี้ ให้แพทย์ทุกสาขาอาชีพที่มีกฎหมายรองรับ และผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายแล้วสามารถใช้และจ่ายยาสารสกัดกัญชาที่ปลูกในประเทศ แม้มี่ THC เกินปริมาณร้อยละ 0.2 โดยน้ำหนักได้ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของการรักษาที่มีอยู่ในประเทศไทย โดยจะจัดส่งฉบับแก้ไขให้กับ รมว.สธ. และเลขาธิการ อย. ในวันอังคารที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เวลา ๙.๐๐ น.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., news1live)</p> <p>- นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ม.รังสิต โพสต์ระบุ ตนได้เสนอข้อเสนอใหม่ในร่างประกาศศธ. โดยมีหลักการให้ช่อดอกกัญชา ยาง และสารสกัด กลับไปเป็นยาเสพติด “อย่างมีเงื่อนไข” และเสนอตั้งคกก. ศึกษาจากทุกฝ่ายเพื่อหาข้อยุติทางวิชาการที่ยังขัดแย้งกันเพื่อการปรับปรุงเงื่อนไขให้ได้ดีขึ้น ก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 2567 และให้ชช.ปฏิบัติตามเงื่อนไขในวันที่ 1 มกราคม 2568 (ซึ่งยังคงเป็นไปตามเงื่อนไขเวลาเดิม) หรือใช้เวลาดังกล่าวในการเร่งการตรา พ.ร.บ. กัญชา กัญชง ในสภาผู้แทนราษฎรควบคู่กันต่อไปได้ด้วย พร้อมทั้งคำถามหากในวันที่ 23 กรกฎาคม 2567 รมว.สธ. ยังคงนำร่างประกาศ ศธ. เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ส. และคณะกรรมการ ป.ป.ส.ลงมติเห็นชอบ โดยไม่สนใจเงื่อนไขที่เสนอ แสดงว่าเรื่องห่วงเยาวชน และสังคมเป็นเรื่องบังหน้าหรือไม่ และเรื่องรับใช้กลุ่มทุนบริษัทยาและรพ. ขนาดใหญ่อยู่เบื้องหลังเป็นเป้าหมายที่แท้จริงหรือไม่</p>	
<p>การแพทย์ปฐมภูมิ</p> <p>ปัจจัยที่เอื้อต่อผลสำเร็จ ในการปฏิรูประบบสุขภาพปฐมภูมิ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์)</p> <p>-นพ.ชูชัย ศุภวงศ์ ประธานกรรมการมูลนิธิแพทย์ชนบท เจ้าของรางวัลผู้นำสาธารณสุข มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เผยแพร่บทความเรื่อง 8 ปัจจัยที่เอื้อต่อความสำเร็จในการปฏิรูประบบสุขภาพปฐมภูมิและชุมชนของระบบสุขภาพไทย มีเนื้อหา ดังนี้ 1.มีการบัญญัติการปฏิรูประบบการแพทย์ปฐมภูมิไว้ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 : หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 ข. ด้านอื่น ๆ (5) 2.มี พ.ร.บ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 รวมทั้ง พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการปฏิรูป 3.นโยบายถ่ายโอน รพ.สต. ให้ อบจ. เป็นกลไกที่สำคัญในระบบสุขภาพปฐมภูมิ เป็นไปตามหลักการกระจายอำนาจ 4.ปฏิรูประบบจัดสรรงบประมาณจากสถานบริการของรัฐ ไปสู่ คริวเรือนและชุมชนโดย สปสช. 5.ระบบการสื่อสารสาธารณะ ทั้งสื่อกระแสหลักและสื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์ 6.การจัดสมัชชาสุขภาพ สมัชชาพลเมือง ระดับจังหวัด เพื่อสร้างความเข้าใจในสังคม จนเห็นคุณค่าและร่วมในการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพปฐมภูมิและชุมชน ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยมีเป้าหมาย สมัชชาสุขภาพ หรือ สมัชชาพลเมืองระดับจังหวัดใน 15 จังหวัดภายในปี พ.ศ.2567 7.ระบบเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยที่สุด (5G) TELEMEDICINE, TELEHEALTH และระบบเทคโนโลยีทางการแพทย์ 8.ระดมทุนบริจาค</p>	
<p>เศรษฐกิจสุขภาพ</p> <p>ศธ. ขวนแอ่ว “Street Food” เชียงใหม่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.() เว็บไซต์ (thaipr.net)</p> <p>-นางจิตรา หมีทอง ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.สธ. ตรวจเยี่ยมเสริมพลังมทรรรม Chiang Mai Street Food Good Health from Local to Global พร้อมจับมือภาคีเครือข่ายพัฒนาและยกระดับอาหารริมบาทวิถี ให้ “สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน” SAN & SAN Plus สู่สากล ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจและวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงใหม่</p> <p>นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัยได้ยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถีไทยสู่สากล ผ่านมาตรฐานสุขภาพอาหารภายใต้วิถีชีวิตปกติใหม่ “สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน” SAN&SAN Plus ประกอบด้วย 4 มิติ ได้แก่ 1) มิติสุขภาพ 10 ข้อ การจัดการสุขภาพอาหาร ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารผ่านการอบรม 2) มิติเศรษฐกิจ การแสดงป้ายราคา รายการเมนูหลายภาษา และการประชาสัมพันธ์ 3) มิติสังคม สร้างความร่วมมือของ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ผู้ประกอบการ ภาครัฐ ภาคเอกชน มีระบบรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว และ 4) มิติวัฒนธรรม เป็นการสื่อสารอาหารพื้นถิ่นอันเป็นอัตลักษณ์ การแต่งกายประจำ นอกจากนี้ “Street Food” ในแต่ละจังหวัดยังมีความเป็นเอกลักษณ์ของอาหารในแต่ละพื้นที่ ที่มีความโดดเด่นแตกต่างกัน เช่น จังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมท้องถิ่น ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว สนับสนุน กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน และแสดงออกถึงความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนและภาคีเครือข่าย</p>	
<p>สร้างขวัญกำลังใจ</p> <p>ลงพื้นที่ รพ.อรัญประเทศ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, เดลินิวส์, กท.ธุรกิจ, บ้านเมือง, thecoverage newtv, INN, hfocus)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รพ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เร่งเดินหน้าแก้ปัญหาบุคลากรทางการแพทย์ขาดแคลน เตรียมสร้างกฎหมายขึ้นใหม่ก่อนออกกรอบ กพ. ขณะนี้ร่างกฎหมายเสร็จแล้ว คาดจะเสนอ ครม.ในเดือนหน้า นอกจากนี้ได้พบปะ อสม. 2,000 คน ยืนยันได้สั่งปรับแก้อายุเกษียณ 70 ปี ไม่มีการเกษียณทั้ง อสม.เก่า และอสม.ใหม่ ขณะเดียวกันในกฎหมาย อสม. มีการพิจารณาตั้งเงินฌาปนกิจ 3 แสนบาทออกมาให้ใช้ก่อน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>ปัญหาไร้สัญชาติ ถูกจำกัดสิทธิ์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(สยามรัฐ) เว็บไซต์ (สยามรัฐ ประชาชาติธุรกิจ)</p> <p>-นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ บ.โป่งป่าแฉม อ.แม่จัน จ.เชียงราย โดยผู้นำชุมชนได้สะท้อนถึงปัญหาว่าชนเผ่าชาติพันธุ์ในพื้นที่ 77,729 ราย มี 19,432 ราย ไม่มีสัญชาติทำให้ถูกจำกัดสิทธิ์ ขณะที่เรื่องของสาธารณูปโภคพบว่าบางหมู่บ้านยังไม่มีไฟฟ้าใช้ ส่วนระบบสาธารณสุข ในส่วนของโรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง อยากให้มีการเพิ่มบุคลากรโรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง เพราะไม่เพียงพอต่อการบริการประชาชน</p> <p>ด้านนายเศรษฐา กล่าวว่า สำหรับปัญหาหลักเรื่องความไม่เสมอภาคเท่าเทียม รัฐบาลสัญญาว่าจะให้การพิสูจน์ทราบสัญชาติให้จบภายใน 5 วัน ไม่ใช่ 180 วัน แต่ขอเวลาอีกสักระยะและคาดว่าจะพิจารณาจบได้ภายในเดือน ก.ค.นี้ ส่วนการดูแลพี่น้องชาติพันธุ์ ต้องได้รับความเสมอภาคเท่าเทียมไม่แบ่งแยก จากฝ่ายความมั่นคง และฝ่ายสาธารณสุข</p>	
<p>รมว.สธ. เยี่ยมชม "สถานีสุขภาพบ้านโนน"</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (บ้านเมือง, สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, 77 kaoded, สวพ.-1, linetoday)</p> <p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. ลงพื้นที่ปฏิบัติการกิจที่จังหวัดสระแก้ว พบปะประชาชนที่วัดรัตนมิตรและเยี่ยมชมการดำเนินงานสถานีสุขภาพบ้านโนน ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจวัดค่าบ่งชี้สุขภาพเบื้องต้น ประเมินสถานะสุขภาพ ตรวจเช็คสุขภาพของตนเองได้ตลอดเวลา โดยได้เยี่ยมชมบูรณาการการขับเคลื่อนชุมชน Healthy Cities MODELS "เมืองสุขภาพดีวิถีชุมชน คนอายุยืน" ด้วย 7 ดี เยี่ยมชมบูรณาการส่งยาถึงบ้าน (Health Rider) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการยกระดับ 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวตามนโยบายรัฐบาล ชมของดีอำเภอเมืองสระแก้วและตำบลบ้านแก้ง</p>	
<p>เงินฌาปนกิจ อสม.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (innnews)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เปิดเผยหลังหลังพบปะ อสม. กว่า 1,000 คน ที่วัดรัตนมิตร ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงาน Health Station ว่า รู้สึกดีใจที่ได้พบกับ อสม. เพราะจากนี้ จะใช้บริการ อสม. มากขึ้น พร้อมเตรียมทำความเข้าใจกับ อสม. ด้วยการทำความเข้าใจ อสม.ส่วนการรับฟังความคิดเห็น มีกรณีไม่เห็นด้วยกับการให้ อสม.เกษียณ 70 ปี ตนจึงมอบหมายให้มีการปรับแก้แล้ว ซึ่งไม่มีการเกษียณทั้ง อสม.เก่า และอสม.ใหม่ด้วย ขณะเดียวกัน ในกฎหมาย อสม. ก็ยังมีการพิจารณา เงินฌาปนกิจของ อสม. ที่จะได้คนละประมาณ 5 แสนบาท โดยอาจจะแบ่งมาให้ใช้ก่อน 3 แสนบาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจของ อสม. ที่ต้องทำงานอย่างหนัก เพื่อลดผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาลด้วย</p>	
<p>เตือนผู้ป่วย "โรคพาร์กินสัน"</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นพ.ธนินทร์ เวชชาภินันท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ โดยสถาบันประสาทวิทยา ให้ข้อมูลว่า พาร์กินสัน หรือ "โรคสั่นสันนิบาต" เป็นโรคทางระบบประสาทที่เกิดจากเซลล์สมองบางตำแหน่งมีภาวะเสื่อมและลดจำนวนลงโดยไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด ทำให้สารสื่อประสาทที่สร้างจากสมองส่วนนั้น ชื่อว่า "โดพามีน" (Dopamine) ลดลง เมื่อขาดสารโดพามีนทำให้ร่างกายเกิดอาการสั่น เคลื่อนไหวช้า กล้ามเนื้อเกร็ง และอาจสูญเสียการทรงตัว อาการเหล่านี้จะดำเนินแบบค่อยเป็นค่อยไป และทวีความรุนแรงขึ้นอย่างช้าๆ ปัจจุบันยังไม่มีวิธีการรักษาโรคนี้ให้หายขาด หากได้รับการวินิจฉัยโรคและรับการดูแลตั้งแต่อาการยังไม่มากจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จะช่วยลดความรุนแรงของอาการ และทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เนื่องจากยังไม่มีวิธีการป้องกันโรคได้ 100% การดูแลตนเองด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ 5 หมู่ ในปริมาณที่เหมาะสม รวมถึงรับประทานผัก ผลไม้ และธาตุพืช หรือการออกกำลังกายเป็นประจำ อาจช่วยลดความรุนแรงของโรคได้</p>	
<p>วิธีป้องกัน 'ตาแดง' จากเชื้อปรสิตในน้ำประปา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์)</p> <p>- นพ.อภิชาติ วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีพบประชาชนในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งป่วยเป็นตาแดงนับร้อยราย โดยพบเชื้ออะแคนทามีบา (Acanthamoeba) ในน้ำประปาคอนโด ซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบสวนโรคและปรับปรุงน้ำให้ได้มาตรฐาน ว่า อะแคนทามีบา เป็นเชื้อปรสิตที่ก่อโรค และพบได้ในสิ่งแวดล้อมทั่วไป เช่น น้ำ ดิน ฟันละออง ซึ่งก่อให้เกิดโรคได้ไม่บ่อย แต่ทุกคนสามารถติดเชื้อได้ ซึ่งอาการมักไม่รุนแรง โรคที่พบบ่อยที่สุดหากติดเชื้อนี้คือ กระจกตาอักเสบ (Acanthamoeba keratitis)</p>	
<p>ข่าวบิดเบือน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ผู้จัดการ)</p> <p>- รพ.ราชวิถี2 (รังสิต) เผย จากที่มีคลิปแนะนำเกี่ยวกับเรื่อง สุขภาพไตสามารถเช็คได้จากสีของปัสสาวะนั้น เป็นข้อมูลบิดเบือน ไม่มีความสัมพันธ์ตามความรู้ทางการแพทย์แผนปัจจุบัน ทั้งทางทฤษฎีและจากการศึกษาวิจัย แต่อาการที่คลิปกล่าวถึง เช่น อาการปัสสาวะมีสีคล้ำ หรือสีดหรือเหลือง สามารถพบได้ในผู้ป่วยโรคไตได้</p>	
<p>ขงปรับสิทธิ"ประกันสังคม" โอนให้ใช้สิทธิ 30บาท</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, linetoday)</p> <p>- ศ.ดร.วรวรรณ ชานูด้วยวิทย์ ที่ปรึกษาด้านหลักประกันทางสังคม สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือทีดีอาร์ไอ ให้สัมภาษณ์ถึงมาตรการระยะสั้น 4 ปี ของรัฐบาลในการปรับปรุง"ประกันสังคม"ว่า ปัจจุบันคนที่ใช้"สิทธิ 30บาท" ไม่ต้องจ่ายเงิน เพราะรัฐใช้เงินจากรายได้ภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่สำคัญสิทธิประโยชน์ของ 30 บาทไม่ได้แยกจากประกันสังคม มีบางอย่างที่ดีกว่า ซึ่งสิทธิ 30 บาทนั้นมีทั้งคนรวยคนจน โดยได้รับสิทธิและไม่ต้องสมทบเงิน ด้วยการบอกว่าเป็นสิทธิพื้นฐานสำหรับประชาชน แต่ประกันสังคมต้องสมทบเงิน 3 ฝ่าย ฝ่ายละ 1.5 % ซึ่งส่วนที่รัฐสมทบมา 1.5 % น้อยกว่าที่รัฐนำไปช่วย 30 บาท เพราะฉะนั้น ถ้ามองมาตรการระยะสั้นโดยที่ผู้ประกันตนได้ประโยชน์ คิดว่าตรงจุดที่รัฐสมทบอยู่ 1.5 % ควรที่จะต้องเพิ่มสมทบให้เท่ากับที่จ่ายให้ 30 บาท แล้วส่วนที่ผู้ประกันตนและนายจ้างจ่ายสมทบฝ่ายละ 1.5 % ควรที่จะเอาไปใช้เพื่อบำนาญชราภาพ หรือเอามาใช้เป็นสิทธิด้านสุขภาพเสริมเพิ่มเติม นอกจากนี้ ครม.เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 มีมติเห็นชอบงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในส่วนของงบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สำหรับทุกคนทุกสิทธิ ดังนั้น อาจเป็นบรรทัดฐานให้สสจ.สามารถดำเนินการเรื่อง"บริการสาธารณสุขสำหรับทุกคน"ได้ในเรื่องอื่นๆ รวมถึงบริการรักษาพยาบาลด้วยหรือไม่</p>	
<p>ตรวจสอบพบแพทย์แวนป่วย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- พล.อ.ท.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา โพสต์เฟซบุ๊กว่า จากกรณีทีอธิบดีกรม สบส. แจ้งมายังแพทยสภา ว่า พบแพทย์แวนป่วยไม่ได้ทำเอง แต่ปล่อยให้ หมอเถื่อน – พยาบาล ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำแทน โดยการฉีดยา ทำหัตถการ หรือให้น้ำเกลือเป็นจำนวนมาก ซึ่งได้ส่งต่อให้แพทยสภาตรวจสอบด้านจริยธรรมไปนั้น ล่าสุดตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ร่วม สบส., สสจ.ปทุมธานี, สสจ.นนทบุรี กวาดล้างหมอเถื่อนย่านปริมณฑล รวมตรวจค้น 5 จุด ตรวจยึดของกลางจำนวน 29 รายการ แจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหาที่ทำการรักษา และเจ้าของสถานที่ ทั้งหมด 6 ราย โดยผู้ทำการรักษาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 ราย, มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1 ราย, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 ราย และปริญญาตรี 3 ราย โดยผู้ต้องหาทั้งหมดให้การรับสารภาพตลอดทุกข้อกล่าวหา</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ภาคอีสานตี้มแอลกอฮอล์เป็นอันดับ 2 ของประเทศ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก, ch7, hfocus, headtopics)</p> <p>- นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการ สสส. ลงพื้นที่ถอดบทเรียนความสำเร็จและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “พลังหมอนามัยชวนคนลด ละ เลิกเหล้า Checkตับ ยืดชีวิต” ณ รพ.สต.กุดบง อ.โพธิ์ชัย จ.หนองคาย พร้อมเผยแพร่ข้อมูล สนง.สถิติแห่งชาติ ปี 2564 พบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอัตราการตี้มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 32.2 สูงเป็นอันดับ 2 รองจากภาคเหนือ รวมถึงคนไทยมีพฤติกรรมตี้มสุราแบบหนักในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาจำนวน 5.73 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 10.05 การตี้มหนักจะส่งผลให้ตับอักเสบ และตรวจพบเอนไซม์ตับรั่วออกมาในกระแสเลือดในปริมาณสูงได้ ดังนั้น สสส. จึงริเริ่มโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายหมอนามัยเพื่อพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพในผู้ตี้มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน ควบคู่กับการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ตามแนวคิด “ฤดูกาลสุขปลอดภัย”</p>	
<p>รับมือฝนตกหนัก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, แนวหน้า, บ้านเมือง ประชาชาติธุรกิจ, เนชั่นออนไลน์, คมชัดลึกinnnews,)</p> <p>- กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย และคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทย ฉบับที่ 6 ในช่วงวันที่ 15-18 กรกฎาคม 2567 ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม รวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(สยามรัฐ) , เว็บไซต์ (แนวหน้า, สยามรัฐ)</p> <p>- จังหวัดแม่ฮ่องสอน แจ้งเตือน ส่วนราชการและภาคีเครือข่ายในจังหวัด ให้พร้อมรับมือฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากเฉียบพลัน รวมไปถึงดินภูเขาข้างทางสไลด์ลงปิดทับเส้นทาง ในห้วงระหว่างวันที่ 14-17 กรกฎาคม 2567 นี้ โดยขอให้ท่านนายอำเภอทุกอำเภอ แจ้งเตือนทุกพื้นที่เตรียมรับมือตลอด 24 ชั่วโมง ให้ อปท.ทุกแห่ง เตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์กู้ภัย ยานพาหนะ เครื่องมือสื่อสาร และดำรงการสื่อสารตลอด 24 ชั่วโมง โรงพยาบาล และสำนักงานสาธารณสุข รพสต. ทุกแห่งเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการรักษาชีวิตของประชาชน</p>	